

นโยบายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

การเหยียดเชื้อชาติมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน การมีส่วนร่วมที่โรงเรียนและผลการเรียน โรงเรียนของรัฐ NSW ไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมที่เหยียดผิว

นโยบายนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง?

[Anti-Racism Policy](#) (นโยบายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ) ส่งเสริมการให้เกียรติและความสามัคคีในสภาพแวดล้อมโรงเรียน จุดมุ่งหมายที่จะให้แน่ใจว่าโอกาสทางการศึกษายุติธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน โดยไม่เกี่ยวกับพื้นภูมิทางวัฒนธรรม ภาษา หรือศาสนา นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์:

- ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อคนพื้นเมืองอะบอริจิน
- ให้แน่ใจว่าโรงเรียนมีความคาดหวังสูงสำหรับนักเรียนทุกคน และไม่มีนักเรียนสักกลุ่มหนึ่งที่ถูกหยุดยั้งไม่ให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ โดยเนื่องจากพื้นภูมิทางวัฒนธรรม ศาสนาหรือภาษา
- ต้องการให้สมาชิกของโรงเรียนทุกคนพิจารณาพฤติกรรมของตนเอง และให้แน่ใจว่าการกระทำของตนไม่ส่งผลให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเหยียดเชื้อชาติ
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกคนเข้ารับการอบรมอย่างครบถ้วน เพื่อให้เข้าใจความรับผิดชอบของแต่ละคนในการป้องกันการเหยียดเชื้อชาติ
- ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติที่ได้รับการอบรม

เจ้าหน้าที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติต้องทำอะไร?

เจ้าหน้าที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ (Anti-Racism Contact Officer (ARCO)) คือครูคนหนึ่งที่ครูใหญ่ของโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดสอนวิชาต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในโรงเรียน ARCO ช่วยครูใหญ่โดย:

- ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเหยียดเชื้อชาติ ที่มีต่อการเรียนและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
- แนะนำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ถึงวิธีตอบโต้เมื่อเห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่เหยียดเชื้อชาติ
- แนะนำกลวิธีที่โรงเรียนสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ

ARCO ได้รับการอบรมในการให้คำแนะนำแก่บิดามารดาและผู้ดูแล ครูและนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไข [complaints](#) (ข้อร้องเรียน) เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ หากได้รับการขอร้อง ARCO สามารถทำหน้าที่เป็น [support person or advocate](#) (ผู้สนับสนุนหรือตัวแทน) ในระหว่างที่มีขบวนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร ถ้าบุตรของข้าพเจ้ากำลังประสบการเหยียดเชื้อชาติที่โรงเรียน?

ถ้าบุตรของท่านกำลังประสบปัญหาการเหยียดเชื้อชาติที่โรงเรียน ควรสนับสนุนให้รายงานครูหรือเจ้าหน้าที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติของโรงเรียน หรือท่านอาจรายงานแทนบุตร

จะรายงานการเหยียดเชื้อชาติที่โรงเรียนได้อย่างไร?

สมาชิกของชุมชนโรงเรียนคนใดก็ได้ รวมทั้งบิดามารดาและผู้ดูแล เจ้าหน้าที่และนักเรียน สามารถ [make a complaint](#) (ร้องเรียน) เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติได้ ข้อร้องเรียนการเหยียดเชื้อชาติสามารถรายงานถึงครูใหญ่ เจ้าหน้าที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด ข้อร้องเรียนการเหยียดเชื้อชาติได้รับการดำเนินเรื่องตามที่อธิบายไว้ใน [School Community and Consumer Complaint Procedure](#) (กระบวนการร้องเรียนของชุมชนและผู้ให้บริการโรงเรียน)

การเหยียดเชื้อชาติทางออนไลน์ทำอย่างไร?

การเหยียดเชื้อชาติที่เกี่ยวกับโรงเรียนทางออนไลน์ เช่นนักเรียนทำการเหยียดเชื้อชาติถึงนักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มวัฒนธรรม ควรรายงานถึงโรงเรียนตามที่กล่าวข้างต้น ดู [Online safety](#) (ความปลอดภัยทางออนไลน์) ที่ eSafety Commissioner website (เว็บไซต์ของ eSafety Commissioner)

ข้าพเจ้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ [Anti-racism education](#) (การศึกษาเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ)

ความช่วยเหลือของล่าม

ถ้าท่านต้องการล่ามช่วยติดต่อกับโรงเรียน หรือท่านนัดพบเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โปรดโทรบริการล่าม หมายเลข 131 450 และขอล่ามภาษาของท่าน

บอกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนแก่พนักงานโทรศัพท์ พนักงานจะโทรโรงเรียนและให้ล่ามช่วยในการสนทนาของท่าน

ถ้าต้องการล่ามช่วยในการพบกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน ขอให้ทางโรงเรียนจัดหาล่ามให้ โรงเรียนจะจัดหาล่ามให้มาที่โรงเรียนหรือทางออนไลน์ หรือล่ามทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของล่าม

ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการล่าม